

ประจักษ์พันธ์ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การประชุมโครงการเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ปีที่ 3 ครั้งที่ 4/56



การประชุม โครงการเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ปีที่ 3 ครั้งที่ 4/56 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม คุณบุญเกิด ภาวนนท์ ประธานเครือข่ายฯ คุณชนนวรรค์ แสงหวัง คุณประยुทธ หงส์ทอง สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด, คุณรุ่งอรุณ เซาวกรกุล, คุณอภิวิษญ์ มาประจง, คุณศุคปราณี กระมล, คุณอุรา มะลา, คุณภูมิ ช้างดม, คุณอภิญญา พลอาสา และคุณพรศุดา ภาคภูมิรัตน ซึ่งมีวาระสำคัญในการหารือคือ

การติดตาม และประเมินผลการจำหน่ายข้าวสารแบรนด์เกิดบุญ ในการเปิดท้ายขายข้าวเกิดบุญ ณ ม.เกษตรศาสตร์ สรุปผลการออกบู๊ตจำหน่ายข้าวเกิดบุญในงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2556 จากการจัดกิจกรรมในการออกบู๊ตจำหน่ายข้าวเกิดบุญในงานเกษตรแห่งชาติ ปี 2556 นั้น ได้ติดตามแบรนด์เกิดบุญ ในด้านการรู้จัก การสนใจในข้าวเกิดบุญ จากการสอบถามผู้เข้าร่วมงานเกษตรแห่งชาติ ปี 2556 พบว่าผู้เข้าร่วมงานเกษตรแห่งชาติ ปี 2556 ในข้อคำถามที่ว่าท่านรู้จักข้าวเกิดบุญหรือไม่ ผลที่ได้จากการสอบถามผู้สนใจเข้าร่วมชมบู๊ตข้าวเกิดบุญ 37 ราย สรุปประมาณ 59% หรือ 22 คน เคยรู้จักข้าวเกิดบุญมาก่อน

จากการสอบถามผู้เข้าร่วมงานเกษตรแห่งชาติ ปี 2556 ในข้อคำถามที่ว่าท่านเคยซื้อข้าวแบรนด์เกิดบุญมาก่อนหรือไม่ และซื้อมาจากที่ใด ผลที่ได้จากการสอบถามผู้สนใจเข้าร่วมชมบู๊ตข้าวเกิดบุญ สรุปได้ว่าประมาณ 70% เคยซื้อข้าวแบรนด์เกิดบุญมาก่อน นอกจากนี้ยังได้รับรู้ถึงอุปสรรคในการร่วมงานเกษตรแห่งชาติ ปี 2556 นี้ ได้แก่ สถานที่ในการจัดร้านค้าไม่สะดวกต่อการซื้อสินค้าเพราะอยู่ไกลจากที่จอดรถและอยู่ใกล้ร้านค้าที่เสียงดัง รวมถึงผู้ที่ซื้อสินค้าในปีที่แล้วไม่สามารถหาร้านค้าเจอ เพราะไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าทราบโดยทั่วกันว่าร้านค้าตั้งอยู่บริเวณใด การส่งสินค้า ณ ร้าน Farmer Shop ต้นแบบ และการส่งสินค้า ณ Outlet Farmer Shop ไร่สุวรรณ

การหารือแผนงานวิจัยในระยะ 2 เดือนก่อนนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ ในวันที่ 23 เมษายน 2556 และเตรียมนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์แก่ที่ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิในวันที่ 12 เมษายน 2556

ในช่วงท้ายที่ประชุมได้หารือนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งจะประชุมกันในรูปแบบของการจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์” โดยจะจัดให้มีผู้เข้าร่วมประชุมคือภาคีเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย จำนวน 5 คนต่อสหกรณ์ รวมประมาณ 75 คน โดยวันเวลาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง